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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมช้ัน ๘  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา  ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ ประกาศการรับนัก เร ียนที ่ม ีผลการเร ียนดี มหาว ิทยาลัยราชภัฏลําปาง          
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับนักเรียน 
ที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมช้ัน ๘  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 ๑. วาระท่ี ๑.๑ และ ๑.๒ “ประธานฯ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า” แก้ไขเป็น 
“ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า”   
 ๒. วาระท่ี ๖.๒ “ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” แก้ไขเป็น “รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การกําหนดวันเปิดภาคเรียนของ กศ.บป. 
  ประธาน  นําเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๑  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะขอกําหนดวันเปิดภาคเรียนของโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น  ขณะนี้ไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้           
เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องดําเนินการ           
ปรับแก้แผนการเรียน จํานวนรับ อาจารย์ผู้สอน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ          
ดังนั้น จึงขอเล่ือนกําหนดวันเปิดภาคเรียนของโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) โดยเปิดพร้อมกับหลักสูตรอ่ืนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๓.๒ การประชุมสาขาท่ีเปิดหลักสูตรเทียบโอน 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้เชิญประชุมสาขาวิชา           
ท่ีเปิดหลักสูตรเทียบโอนท้ังหมด เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ทุกสาขาวิชาจัดทํา
ตารางการเทียบโอนในส่วนของรายวิชาเฉพาะและดําเนินการเทียบโอนให้แก่นักศึกษา  ส่วนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปฝ่ายวิชาการได้เชิญประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือจัดทําตาราง           
การเทียบโอน และส่งเอการสารเทียบโอนให้ทุกสาขาท่ีเปิดดําเนินการหลักสูตรเทียบโอน เรียบร้อย
แล้ว 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี  
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วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน ๙ คน 
 
 ๕.๒ (ร่าง) แนวปฏิบัติของสาขาวิชาท่ีงดรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
มีมติให้งดรับนักศึกษาท้ังหมด ๓ สาขาวิชา และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของแนวปฏิบัติของ
สาขาวิชาท่ีงดรับนักศึกษา เพ่ือให้ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่วมกัน โดยให้ประธานนํา (ร่าง) แนวปฏิบัติของสาขาวิชาท่ี        
งดรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ            
และส่งให้นิติกรพิจารณาก่อนเสนอให้อธิการบดีลงนาม 
 
 ๕.๓ แนวทางการดําเนินการปรับ มคอ.๒ สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปิดการเรียนการสอน
ภาค เสาร์-อาทิตย ์
  ประธานฯ นําเสนอว่า ได้จัดทําแนวทางการดําเนินการปรับ มคอ.๒ สําหรับ
หลักสูตรท่ีจะเปิดการเรียนการสอนภาค เสาร์-อาทิตย์ และเพ่ือมีความเหมาะสม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยให้แก้ไขข้อ ๒.๑ วัน-เวลาในการ
ดําเนินการเรียนการสอน ให้นําข้อความ “เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.” ออกท้ังหมด  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบให้ทุกคณะท่ีต้องการเปิดเรียนภาค กศ.ปบ. ดําเนินการ
ปรับรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.๒) สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปิดการเรียนการสอนภาคนอกเวลา
ราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตามแนวทางดังกล่าว เสนอต่อท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงทําเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เสนอต่อ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ๕.๔ แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีงดรับนักศึกษาปริญญาตรี แต่มีนักศึกษาเทียบโอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ประธานฯ นําเสนอว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต                       
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ท่ีงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่มีนักศึกษาเทียบโอนอยู่นั้น จึงขอปรึกษาหารือและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแนวปฏิบัติดังกล่าว ร่วมกัน 
      มติท่ีประชุม  เห็นชอบในแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยให้สาขาวิชาดังกล่าวเสนอขอปรับ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้น
จึงจัดทําเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และมอบหมายให้ประธานนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบข้อมูล              
ก่อนจะแจ้งให้สาขาวิชารับทราบและนําไปปฏิบัติ ต่อไป 
      
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การดําเนินการหลักสูตรระยะส้ัน 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอว่า เร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยขอความ
ร่วมมือให้คณะแจ้งข้อมูลหลักสูตรระยะส้ันนั้น ขณะนี้จะให้คณะดําเนินการอย่างไร  
 มติ ท่ีประชุม  เ ห็นชอบร่วมกัน โดยมอบหมายให้ประธานนําประสานงานกับ             
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดทําแผ่นพับให้กับทุกคณะท่ีต้องการเปิดหลักสูตร              
ระยะส้ัน ส่วนด้านการบริหารจัดการแต่ละคณะจะเป็นผู้ดําเนินการเอง 
 
 ๖.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการ
บริหารวิชาการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ เก่ียวกับการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการบริหารวิชาการ วันพุธท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๘  โดยกองบริการการศึกษาจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น. 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


